




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารในส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วัน/เดือน/ปี : ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ หัวข้อ : รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายณรงค์ชัย วรรณโคตร) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง  (นายวรุฒม์ เกตุสิริ) นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายวราวุธ แสงกล้า) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่.....</p>	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ.๐๐๓๒.๐๐๑.๒๕/๔๗๔๓ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีมาก

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ในสังกัดโรงพยาบาลสิรินธร เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเพื่อเป็นการยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมโรงพยาบาลคุณธรรมไปด้วยอีกทาง จึงขออนุญาตประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีมาก จำนวน ๒๖ คน รอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน และติดบอร์ดประกาศกลางของโรงพยาบาลสิรินธร รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายณรงค์ชัย วรณโคตร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

() อนุมัติ (/) ไม่อนุมัติ

(นายวรุตม์ เกตุศิริ)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร

บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีมาก

รอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาคะแนนในระดับดีมาก จำนวน ๒๕ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ
1	นางวรรณวิลาศ หอมจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีมาก4
2	นางสาวสุจิตรา คารัมย์	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	ดีมาก4
3	นายสุวัฒน์ พิมพะบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีมาก4
4	นางสาวจินดา นนท์ศิริ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ดีมาก4
5	นางชฎาพร เประยะ โทธิเดชะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก4
6	นางสาวเขมิสร่า โกศลวัฒน์	เภสัชกรปฏิบัติการ	ดีมาก4
7	นางสาวเพียงใจ ผางคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก4
8	นางอัญชลี โลแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก4
9	นายวรวัชร คงสกุล	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	ดีมาก4
10	นายวรวุฒิ พงษ์อุดม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก4
11	นางสาวพรชิตา เกื้อทาน	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	ดีมาก4
12	นางสาวพรพิมล ทองรอง	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	ดีมาก4
13	นางสาวภัสชา จำปาหอม	นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	ดีมาก4
14	นางสาวสุวรรส ลีลาศ	เภสัชกรชำนาญการ	ดีมาก4
15	นายณรงค์ชัย วรรณ โคตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก4
16	นายธนาวุฒิ พรหมดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ดีมาก4
17	นายนิเวศ พุ่มจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก4
18	นายพิพัฒน์พล สกุลสุข	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	ดีมาก4
19	นายวรารุช แสงกล้า	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ดีมาก4
20	นางสาวชิตชนก กุณสวัสดิ์	เภสัชกรปฏิบัติการ	ดีมาก4
21	นางอาลิศา หาทรัพย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก4
22	นายธีรุตม์ จูปรังค์	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์	ดีมาก4
23	นายสถาพร กุณตุ้ม	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์	ดีมาก4
24	นายสรรพลสิทธิ์ ศรีแสง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ดีมาก5
25	นายชฎานนท์ พิมพะบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีมาก5

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นายวรุตม์ เกตุสิริ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร